



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำ
ธุรกรรมการเรียกเก็บภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

ตามข้อ ๓๗ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมาย เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามมติคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand ๔.๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐
เมษายน ๒๕๖๓ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาประจำตัวประชาชนและสำเนา
ทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัลประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
มีมติเห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออก
ให้จากประชาชน) ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติภาษี เรื่อง การเรียกเก็บภาษี และกฎหมายอื่นที่อยู่ใน
อำนาจและเป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
และมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน จึงให้ยกเลิกใช้สำเนาเอกสารที่ทาง
ราชการออกให้ประชาชน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ได้มีคำสั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วน
ตำบลย่านยาวหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว ดังนี้

๑. ห้ามข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกสำเนา
เอกสารบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลประกอบคำขอจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและธุรกรรมอื่นเกี่ยวกับสิ่งห้ามทรัพย์สินการเรียกเก็บภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลย่าน
ยาว

๒. กรณีจำเป็นต้องใช้เอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่อ
ประกอบคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และธุรกรรมอื่นเกี่ยวกับสิ่งห้ามทรัพย์สินการเรียกเก็บภาษี องค์การ
บริหารส่วนตำบลย่านยาว ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้ง
หน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว เพื่อให้จัดส่งข้อมูลหรือสำเนาเอกสารทางราชการนั้นมา
เพื่อใช้ประกอบคำขอเว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ที่จะนำเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อข้าราชการองค์การบริหารส่วน
ตำบลย่านยาวหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบคำขอด้วยตนเอง

๓. กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจำประชาชนหรือ
เอกสารอื่น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ให้ข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนตำบลย่านยาวหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่
เกิดจากการทำสำเนาดังกล่าวนั้นจากผู้จดทะเบียนการเรียกเก็บภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

๔. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้
มอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายประเสริฐ สมประสงค์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว